

## โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เริ่มต้นขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดน่านเมื่อปี 2546 ต่อมาได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าไปดำเนินงานเพื่อประยุกต์ใช้ไอซีที ให้เหมาะสมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้บวชเรียนอยู่กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

### โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 2550 ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 3 แห่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนมดคลสันตีสุขวิทยา โรงเรียนวัดบุญยืน และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ผลจากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แต่บุคลากรและผู้บริหารต่างก็มีความพร้อมที่จะนำไอซีทีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนทั้งสามแห่งดังกล่าว



ปี 2554 โรงเรียนวัดน้ำไคร้รัตนทศศึกษา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดน่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้านไอซีที เพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยมีครูสอนคอมพิวเตอร์ที่เรียนจบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง และมีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการนำไอซีทีมาใช้เพื่อการพัฒนา



ปี 2555 โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดแพร่ 2 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนพุทธโกศวิทยุ และโรงเรียนร้องแหงวิทยาาคม



ปี 2558 ปัจจุบัน ได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่นๆ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และลำปาง รวม 40 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนเลือกทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับความพร้อมของโรงเรียน

**รูปแบบการดำเนินงาน** จะให้แต่ละโรงเรียนเลือกทำกิจกรรมตามความพร้อมของโรงเรียน โดยความร่วมมือกับวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมดังนี้

- สนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมส่งเสริมให้มีความรู้พื้นฐานด้านไอซีที (ICT Literacy)
- กิจกรรมชุมชนคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมการประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสาระวิชา

